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Á aðalfundi Málvísindastofnunar Háskóla Íslands þann 19.maí 2011 var undirritaðri falið að 

boða til almenns fundar um rannsóknarstofu í táknmálsfræðum þar sem kosinn yrði stjórn 

stofunnar. Fundurinn var haldinn 9.júní 2011 og mættu þar 17 manns. Á fundinum gerðist 

eftirfarandi: 

 Stofnun og markmið rannsóknarstofunnar kynnt. 

 Reglur rannsóknarstofunnar kynntar. 

 Kosið í stjórn rannsóknarstofunnar: Tillaga að fyrstu stjórn skipi Júlía G. Hreinsdóttir, 

Rannveig Sverrisdóttir og Valgerður Stefánsdóttir samþykkt einróma. 

 Rætt um aðild að stofnuninni. 

 

Stjórnarfundir 

Stjórn rannsóknarstofu í táknmálsfræðum hefur fundað tvisvar sinnum á tímabilinu, þann 

4.janúar og 6.mars 2012. Á fundum stjórnarinnar hefur rætt um hlutverk stofunnar, hvaða 

verkefnum hún hefur tekið þátt í og hver hugsanleg verkefni gætu verið. Verkefnin sem hafin 

eru verða útlistuð hér á eftir.  

 

Verkefni   

Aðilar stofunnar tóku þátt í verkefninu „Sign Language Typology Project“ undir stjórn Ulrike 

Zeshan. Okkar þætti þar er nú lokið en aðilar mega nota þau gögn sem safnað var fyrir 

verkefnið hér á landi. 

Söfnun og skráning gagna um íslenska táknmálið: Árið 2010 fóru fram upptökur á 21 viðtali 

við döff af döff. Árið 2011 voru tvö þessara viðtala skráð í ELAN. Verkefnið er í biðstöðu þar 

sem ekki eru meiri peningar í því í bili. 

Vinnuhópur um málfræðihugtök verður settur undir táknmálsstofu og er stefnt á fund þar í lok 

mars mánaðar.  

 

20.mars 2012, 

Fyrir hönd stjórnar,  

Rannveig Sverrisdóttir  

 


